



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยได้ กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	น.ส.จรัสพร วิสัยสัย	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 172)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 172)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์
2	น.ส.อิสริย์ ปรีดานันท์เจริญ	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 260)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 260)	ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์
3	นางนิภาพร ลาวัลย์	พยาบาลวิชาชีพ 5 (ตำแหน่งเลขที่ รพก. 231)	พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. 231)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายสราวดี สนธิแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวรัฐพร วิลัยสัย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ.172)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2547 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2551 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2547 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ใบอนุญาตที่ 4511169009</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. อื่นๆ</p> <p>(ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 90</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจรัสพร วิลัยสัย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 172)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอนรอกกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบใช้กล้องขยาย

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 6 วัน (ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2552)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักงานแพทย์

 กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากการศึกษาและติดตามผู้ป่วยโรคหอนรอกกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยการส่องกล้องขยายเป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 37 ปี เมื่อเดือนมกราคม 2552 รู้สึกปวดหลังร้าวลงขาซ้ายและปวดมากขึ้นเมื่อยกของหนัก มาพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยโดยการทำ เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กกระดูกสันหลังส่วนเอว พบหอนรอกกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนเอวท่อนที่ 5 ถึงกระดูกกระเบนเหน็บท่อนที่ 1 แพทย์นัดทำการผ่าตัด รับไว้รักษาในโรงพยาบาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 แรกรับผู้ป่วยเดินมา ช่วยเหลือตัวเองได้ดี วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ทำผ่าตัดนำหอนรอกกระดูกออกโดยใช้กล้องขยาย(microdissectomy) แผลผ่าตัดบริเวณหลังส่วนล่าง ติดพลาสติกใสชนิดกันน้ำ ไม่มีเลือดซึม วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้ดี ไม่ต้องใช้เสื้อพยุงเอว วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย ดังนี้ หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือการไอ จามอย่างรุนแรง ไม่ควรก้มตัวหยิบของหรือหมุนตัวอย่างรวดเร็ว ไม่นั่งทำเดิวนานๆ ควรนั่งหลังพิงพนัก ระวังเรื่องท้องผูก แนะนำถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ก่อนนัด เช่น มีไข้สูง แผลผ่าตัดอักเสบ ปวดหรือชาขามากขึ้น นัดติดตามอาการที่คลินิกศัลยกรรมประสาท วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 น. รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 6 วัน

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำภาพพลิก เรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว
2. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานมีแนวทางในการให้การพยาบาล และเข้าใจ

เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นสื่อในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว